



ระหว่างรอรถมารับ

สวัสดิ์ดีคะดิฉัน นางสาวอภิษฎา สิริจันทร์ดิลก เป็นนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปี 1 ได้มีโอกาส ไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 41 วัน วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 00.50 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง ตกลงเครื่องครั้งแรก มีอาจารย์ญี่ปุ่นสองท่าน คือ อิวาโอะเซนเซย์และโยโกจิเซนเซย์ เดินทางมารับเราถึงที่สนามบินฟูกูโอกะ อาจารย์ทั้งสองท่านใจดีกับ พวกเรามาก แม้จะยังไม่รู้จักกัน



หลังจากที่เก็บกระเป๋าขึ้นรถเรียบร้อย พวกเราทั้งหมดก็ได้มาถึง Aso International House ที่นี่จะเป็นหอพักที่พวกเราจะต้องอยู่ทั้งหมด 41 วันเป็นหอพักที่รวมนักศึกษาต่างชาติของ Aso College ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีเว็บบอร์ด ที่คอยดูแลพวกเราค่ะ เพื่อนๆต่างชาติที่อยู่ในหอเดียวกัน มีทั้ง จีน ไต้หวัน และเวียดนาม ที่บริเวณรอบๆหอก็มีร้านสะดวกซื้อถึงสองที่ใช้เวลาเดินไม่นานค่ะ (7-Eleven กับ MINI STOP) นอกจากนี้จะมีร้านสะดวกซื้อแล้ว ในหอพักมีห้องครัวให้ใช้ด้วยค่ะ ส่วนใหญ่พวกเรา ก็มักจะซื้อวัตถุดิบ แล้วมาทำอาหารกันค่ะ ทั้งของคาวและของหวาน แต่ส่วนมากจะทำของคาวกันค่ะ



ถัดจากเรื่องหอพักก็คงเป็นเรื่องการเดินทางค่ะ ทางโครงการจะมีจักรยานให้ใช้ฟรี แต่ดิฉันปั่นจักรยานไม่เป็น เลยใช้การเดินทางในการเดินทางค่ะ เราต้องไปที่สถานี Higashi-Hie จากนั้นก็ ต่อรถไฟใต้ดิน (Subway Kuko Line) ไปสถานี Hakata ใช้เวลาประมาณ 2 นาทีค่ะ ต่อด้วยเดินเท้าประมาณ 10 นาทีก็ถึง Aso-College ค่ะ

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.30 ของประเทศไทยเป็น พิธีเปิดที่ดิฉันและอาจารย์ของเรา ที่มากับโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ ASO COLLEGE FUKUOKA CAMPUS ได้เข้าพบกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน อาจารย์ทาเคะกุจิ ชินอิจิโร่ พร้อมคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อทำความรู้จัก ทักทาย อีกทั้งยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับ ณ โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียน



ชั่วโมงเรียนที่นั่นจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะโดยจะเน้น ใช้การถามตอบ ผู้สอนคือคานะโกะเซนเซย์เซนเซย์เป็นคนการสอนได้เข้าใจง่ายมากๆ เลยค่ะ พยายามทำให้เราเข้าใจในเนื้อหา อีกทั้งยังช่วยตอบคำถามที่เราไม่รู้ได้อย่างดีเลยคะนอกจากคลาสเรียนญี่ปุ่นแล้วยังมีคลาสเสริมมากมายเช่นการทำนามบัตรการ Drawing การวาดมังงะ มารยาท ทางธุรกิจญี่ปุ่น พิธีชงชา การสวมชุดกิโมโน World Café และการทัศนศึกษา นอกสถานที่คะ ทุกครั้งที่เข้า ร่วมก็รู้สึกสนุกและได้ความรู้ใหม่มากมายเลยคะ



